



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชย์การ เลขานุการหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชย์การ เลขานุการหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งภายหลังจากรับสมัคร ปรากฏว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำสำนักงานมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร รวม 4 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ต้องได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
10001	นายพีรวิชญ์ มีสมยา
10002	นางสาวลลิตา บัณจิต
10004	นายสมบุญ ฉัตรรัตนบารมี

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้

วันที่	เวลา	ตำแหน่ง	เลขประจำตัว	สถานที่
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559	13.30 น.	เจ้าพนักงาน	10001	ห้องประชุม 522
		ประจำสำนักงาน	10002	อาคาร 5 ชั้น 2
			10004	

/ 3. ระเบียบปฏิบัติ ...

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

3.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

3.3 ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก็ได้

3.4 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

3.5 ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559



(นายมนตรี บุญพาณิชย์)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป